
 
  
คำลงท้าย 
 คำลงท้าย เป็นคำที่ปรากฏในตำแหน่งสุดท้ายของประโยค ไม่มีความหมายเด่นชัดในตัว และ
ไม่มีหน้าที่สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค แต่ละคำอาจมีหลายรูปซึ่งแตกต่างกันที่เสียง
วรรณยุกต์ ความสั้นยาวของเสียงสระ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
 

 ๑) คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ เป็นคำลงท้ายที่แสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียง
ต่าง ๆ กัน จะสังเกตได้ว่าถ้าออกเสียงสระสั้นและลงน้ำหนักเสียงมักเป็นคำสั่งหรือแสดงอารมณ์
โกรธ ถ้าออกเสียงสระยาวและไม่ลงน้ำหนัก มักแสดงเจตนาชักชวน ขอร้อง โน้มน้าว ออดอ้อน 
เป็นต้น เช่นคำว่า ซิ นะ เถอะ ล่ะ 
 - เงินทอนล่ะ 
 - เข้ามาซ ิ
 - พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะ  
 - เข้ามาเถอะ   
 

 ๒) คำลงท้ายแสดงมารยาท เป็นคำลงท้ายแสดงความสุภาพ หรือไม่สุภาพ ขณะเดียวกัน
อาจแสดงสถานะหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดด้วย เช่น 
  - รถมาแล้วค่ะ / พร้อมแล้วใช่ไหมครับ (แสดงความสุภาพ) 
 - จะไปไหนกันดีวะ (แสดงความไม่สุภาพ) 
  - วันนี้ลมอะไรหอบมาถึงที่นี่ละยะ / ฉันสวยย่ะ (แสดงจริตหรือการประชด) 
  - ผมอาสาไปแจ้งเขาให้ครับ (แสดงว่าผู้พูดเป็นผู้ชาย) 
  - คุณผู้จัดการขา / มาแล้วหรือคะ / พัสดุมาเมื่อวานค่ะ (แสดงว่าผู้พูดเป็นผู้หญิง) 
  - อายุ ๑๘ แล้วฮ่ะ (ใช้เพื่อไม่ระบุเพศที่แน่ชัดของตนเอง) 
  - เข้ามาซิคะ (คำลงท้ายแสดงมารยาทสามารถใช้ร่วมกับคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะได้) 
  - ครับ ผมเอง (คำลงท้ายแสดงมารยาทอาจใช้เป็นคำขานรับก็ได้)  
 

ที่มา : เรียบเรียงมาจาก “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3” กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

ใบความรู้ที่ 6 เร่ือง คำลงท้ายและคำปฏิเสธ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง สุภาษิตสอนหญิง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง คำลงท้ายและคำปฏิเสธ 
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 



คำปฏิเสธ 
 คำปฏิเสธ คือ คำที่ใช้บอกปัดหรือไม่ยอมรับ คำปฏิเสธจำแนกเป็น ๒ ชนิดย่อย ได้แก่ 
 ๑) คำปฏิเสธกริยา ได้แก่ มิ ไม่ หาไม่ และ หา...ไม่ ในบางครั้งคำปฏิเสธ “ไม่” มักปรากฏ
นำหน้าคำกริยา “ค่อย น่า ได้ ใคร่ เคย ต้อง” หากตัดคำปฏิเสธนี้ออกมักตัดคำกริยานี้ออกเช่นกัน 
เช่น 
  - ผมมิใช่คนดีอะไร 
  - คนหลายคนไม่ชอบทุเรียน 
  - เขาเดินไม่ระวังรถ 
  - เที่ยงนีไ้ม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้อง  
  ๒) คำปฏิเสธข้อความ ได้แก่ หามิได้ มิได้ เปล่า มักใช้ปฏิเสธคำถาม เช่น 
  ก: คุณมากับภรรยาหรือ 
  ข: หามิได้ 
  ก: ถ้าอย่างนั้นคงมากับเพื่อน ๆ  
  ข: มิได้ 
  ก: คุณดูท่าทางเหนื่อยนะ 
  ข: เปล่า  
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